

# ข่าวความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit



**ข้อเท็จจริงข่าว** ในการประชุมคณะมนตรียุโรปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 ณ เมือง Salzburg ประเทศออสเตรีย ข้อเสนอ Brexit (Chequers Plan) ของนายกรัฐมนตรีเทราซา เมย์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปในอนาคตนั้น ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก และไม่เป็นที่ยอมรับจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ดังเห็นได้จากกรณีที่ประธานคณะมนตรียุโรป นาย Donald Tusk ได้ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอ Brexit ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ เนื่องจากฝ่าย สหราชอาณาจักร มุ่งสนับสนุนเพียงแค่การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของเงินทุน การค้าบริการ และบุคลากร ซึ่งเห็นได้ว่าข้อเสนอ Brexit นี้เป็นการเลือกปฏิบัติของฝ่ายสหราชอาณาจักรที่ขัดต่อเจตนารมณ์หลักของตลาดร่วมและสหภาพศุลกากรของสหภาพยุโรปที่มุ่งเน้นการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ เงินทุน และบุคลากร

นาย Donald Tusk ได้เผยว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะมีการประชุมใหญ่สหภาพยุโรปในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปสุดท้าย หากมีความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปในการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมศกนี้

ภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมกับผู้นำอียู ที่เมือง Salzburg นายกรัฐมนตรี เทราซา เมย์ ได้มีถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการเจรจา Brexit เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยนางเทราซา เมย์ ได้โต้ตอบในกรณีที่ นาย Donald Tusk กล่าวว่า ข้อเสนอ Brexit ของสหราชอาณาจักรจะส่งผลกระทบต่อความเป็นตลาดร่วมของสหภาพยุโรป โดยไม่ได้ให้คำอธิบาย/รายละเอียดใดๆ หรือข้อเสนออื่นๆ โดยเฉพาะ ในช่วงระยะสุดท้ายของการเจรจา จึงไม่สามารถยอมรับได้หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะปฏิเสธข้อเสนอ โดยปราศจากคำอธิบายหรือมีข้อเสนอที่แตกต่าง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี เทราซา เมย์ ยังได้กล่าวว่า สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลความตกลงร่วมกัน แม้ว่าการเจรจา Brexit จะมีความคืบหน้า แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายหลัง Brexit และการหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

ในประเด็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายหลัง Brexit ฝ่ายสหภาพยุโรปได้ยื่นข้อเสนอ 2 ทางเลือก โดยทางเลือกแรก คือ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นส่วนหนึ่งใน The European Economic Area และสหภาพศุลกากร ซึ่งหมายถึงว่า สหราชอาณาจักรยังคงมีข้อผูกพันต่อกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ไม่มีอำนาจในการควบคุม การเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสหภาพยุโรป และไม่สามารถจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ ซึ่งข้อเสนอ ดังกล่าวขัดต่อเจตนารมณ์ของผลการลงประชามติเมื่อสองปีที่ผ่านมา

สำหรับทางเลือกที่สอง คือ การจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจนำไปสู่การควบคุม และตรวจสอบการเข้า-ออกของสินค้าตามจุดพรมแดนต่างๆ ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป รวมถึงการ ที่ไอร์แลนด์เหนือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตลาดร่วมและสหภาพศุลกากรของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม รัฐสภาของ สหราชอาณาจักรได้คัดค้านต่อข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากการสร้างเขตแดนทางศุลกากรไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามระหว่าง ไอร์แลนด์เหนือกับส่วนอื่นๆ ของสหราชอาณาจักร ถือว่าไม่เป็นการเคารพต่ออำนาจอธิปไตยของสหราชอาณาจักร รวมทั้งความตกลง The Belfast/Good Friday Agreement

ฝ่ายสหราชอาณาจักรได้เสนอทางเลือกที่ 3 หรือ Chequers Plan เพื่อให้การค้าทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินไป อย่างราบรื่น ปกป้องการจ้างงาน และหลีกเลี่ยงผลกระทบอย่างรุนแรงระหว่างไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือ ในขณะเดียวกัน ก็เคารพต่อผลของการลงประชามติ และความเป็นเอกภาพของสหราชอาณาจักร

ในส่วนของประเด็นที่สอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นแรก คือ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้รวมประเด็น backstop เป็นส่วนหนึ่งในความตกลง The Withdrawal Agreement เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบต่อ ไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ โดยสหภาพยุโรปได้เสนอให้ไอร์แลนด์เหนือยังคงเป็นส่วนหนึ่งในสหภาพศุลกากร ซึ่งเป็นประเด็นที่สหราชอาณาจักรคัดค้านมาโดยตลอด

ในถ้อยแถลงดังกล่าว สหราชอาณาจักรได้เน้นย้ำว่า ไม่สามารถยอมรับข้อเสนอใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ เอกภาพของสหราชอาณาจักร และขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของผลการลงประชามติ อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักร หวังว่า สหภาพยุโรปจะให้ความเห็นพร้อมรายละเอียดต่อข้อเสนอ Brexit ของสหราชอาณาจักร รวมถึงข้อเสนอ ทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้การเจรจามีความคืบหน้า ในขณะเดียวกัน สหราชอาณาจักรยังคงเตรียมความพร้อมรองรับใน กรณีที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรปได้ พร้อมทั้ง ยังได้ให้ความเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าผลการเจรจาจะเป็น อย่างไร พลเมืองของสหภาพยุโรปที่อาศัยในสหราชอาณาจักรมากกว่า 3 ล้านคน ยังคงได้รับการคุ้มครองสิทธิ และ จะดำเนินการในทุกทางเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อไอร์แลนด์เหนือ

ที่มา: EIU, gov.uk

### ข้อคิดเห็นของ สศต.

ข้อเสนอ Brexit (Chequers Plan) ของนายกรัฐมนตรีเทราซา เมย์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปในอนาคตนั้น ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งจาก สหภาพยุโรป และสมาชิกพรรคอนุรักษนิยม (Conservative party) จำนวนหนึ่ง ซึ่งเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เทราซา เมย์ ปรับเปลี่ยนข้อเสนอ Brexit ดังกล่าว อย่างไรก็ตามถึงขณะนี้ นายกรัฐมนตรีเทราซา เมย์ยังคงยืนยันที่จะ ยึดมั่นในข้อเสนอ Brexit เดิม และยังไม่มีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนข้อเสนอ Brexit ดังนั้น ผลของการเจรจา Brexit ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปยังคงมีความไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายอาจไม่สามารถบรรลุ ความตกลงร่วมกันได้ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

